



* Con nghe đến hai chữ Linh Thao từ lâu rồi mà không hiểu gì cả. Con đến đây vì tò mò – Nhờ ba ngày tĩnh tâm này mà con biết thế nào là „lắng nghe“ với cái „tai đức tin“ (bằng tai trí khôn, bằng tai tâm hồn, bằng tai trái tim).

* Con cũng đã 4 năm rồi bỏ Chúa, bỏ nhà thờ. Cuộc đời con xuống dốc trầm trọng. Phải nói là con sống sa đọa. Con xa lánh tất cả mọi người, không dám đến với Cộng đoàn. Sợ Chúa – Sợ Thánh Thể Chúa. Nhưng rồi con nghe có tiếng thúc dục con phải đi tĩnh tâm. Nhân có khóa linh thao con liền ghi tên đi để xin Chúa ban cho ơn ích và xin ơn tha tội. Con xin cảm ơn hai cha đã tạo cơ hội cho con trở về với Chúa.

* Con cũng nghe nhiều về linh thao, nghe người ta nói đi linh thao thì không được nói chuyện nên con cũng hết muốn đi nhưng mà nghe danh tiếng Cha là người Tây Ban Nha mà giảng tiếng Việt tuyệt vời lắm nên con đi. Và thật sự cảm ơn Cha giảng tuyệt quá. Cha nói tiếng Việt còn sâu sắc hơn chúng con. Giờ gặp riêng cha, cha lại giúp con rất nhiều ý kiến tốt, thực dụng cho đời sống hôn nhân và giáo dục con cái. Cảm ơn cha.

* Con cảm ơn cha xứ đã tổ chức khóa này cho chúng con được hưởng một món ăn tinh thần tuyệt hảo là linh thao do cha Elizaldé Thành hướng dẫn. Nhờ khóa này mà con biết được cách cầu nguyện và biết mở lòng ra với Chúa. Con cảm thấy mình cần và muốn đi mãi để nhận biết Hồng Ân Chúa ban thật quý báu.

* Hai năm nay con là con chiên lạc, con chỉ biết sống ích kỷ cho cá nhân mình, con đã để cho chồng con buồn, các con con bơ vơ. Bỗng dưng cách đây mấy tuần con cảm thấy có sức mạnh thúc đẩy con phải đến gặp cha xứ, và cha xứ đã khuyên con nên tham dự khóa linh thao. Con cảm ơn hai

cha, nhờ khóa này con hiểu lời Chúa nhiều hơn, con sẽ „không nhảy dù mà không có dù“. Con tự biết luôn bám víu vào Chúa để biết sửa đổi mình cho tốt hơn. Xin mọi người cầu nguyện cho con. Xin cảm ơn.

* Ở nhà vợ chồng chúng con rất hay cãi nhau mà không để ý đến sự đó làm khổ con cái. Một buổi tối đưa con 6 tuổi của con cầu nguyện : „Xin Chúa cho bố mẹ con đừng cãi nhau nữa“. Lời cầu nguyện này thực tình vợ chồng con. Và con đã quyết định đi linh thao để học hỏi thêm đường nhân đức để mà dạy dỗ hướng dẫn con cái. Tạ ơn Chúa, Cảm ơn hai cha.





học tiểu học. Thế là con tìm đến cha sở trình bày. Giờ qua đây học hành không biết con có đạt được sự ước ao không vì thấy học khó quá. Qua ba ngày tĩnh tâm này con biết con cần phải lắng nghe Chúa nhiều hơn.

* Con là tham dự viên lớn tuổi nhất ở đây thế mà bây giờ mới biết sự thiếu sót của mình trong sự sống đạo như thế nào? Từ xưa đến nay con cầu nguyện thì chỉ biết xin thôi. Xin đủ điều, xin cho mình, xin cho người thân, người quen v.v.... mà không hề biết cầu nguyện là để Ngợi Khen Chúa. Cầu nguyện là để tâm sự với Chúa – Cầu nguyện là để lắng nghe Chúa. Con xin cảm ơn cha đã hướng dẫn về cách cầu nguyện với Kinh Thánh và cách đọc Kinh Thánh. Cảm ơn hai cha. Hy vọng sang năm chúng con lại được gặp lại hai cha. Mong lắm thay !!!



* Chưa bao giờ con cảm thấy tâm hồn mình bình an như trong ba ngày tĩnh tâm linh thao này. Con thật tiếc cho mình đáng nhẽ phải tham dự từ lâu rồi. Nhờ ba ngày tĩnh lặng nghe lời Chúa nói, con đã biết con đường mình phải đi như thế nào, chứ lâu nay con đi lễ mà không cảm thấy gì vì chỉ đi vì con của con mà thôi. Con xin cảm ơn các cha.

đình hạnh phúc, nhưng rồi một biến cố xảy đến làm gia đình con tan nát. Mẹ con đau khổ, con bị một „sốc“ rất nặng. Con buồn chán bỏ học. Một ngày lễ Phục Sinh nọ con đi lễ. Con dâng lên Chúa, tất cả sự rạn vỡ của gia đình, sự đau khổ của mẹ con và của anh chị em con. Và trong lúc con rước Thánh Thể con nghe thấy trong con một sự thúc dục về sự ao ước đi tu của con từ khi con còn bé,

* Con đã đi linh thao nhiều lần mà lần này con mới gặp được Chúa để nghe „Chúa phán một lời“ cho linh hồn con „được lành mạnh“. Con xin cảm ơn cha xứ đã tổ chức khóa này

* Con cảm nhận được tình yêu của Chúa mà con không biết diễn tả như thế nào ? Chúa luôn luôn đồng hành và luôn luôn chờ đợi con. Con ước ao Chúa luôn luôn nâng đỡ con trong lúc con đang đi tìm ơn gọi: Chúa muốn con đi tu hay sống đời trần thế ?

Con là con út trong một gia

